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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามญัที่ 2 /2566 

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม  ๒๕66  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสัญญา             พละเลิศ ประธานสภาฯ  สัญญา พละเลิศ 

2 นายสมศักดิ์            ทองแย้ม รองประธานสภาฯ - 

3 นายณัฐพล             ธรรมรตัน์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  2 ณัฐพล ธรรมรัตน์ 

๔ นางวงเดือน            จันทกิจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  3 วงเดือน จันทกิจ 

๕ นายชนะพันธุ์          สุดใจ สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 - 

๖ นายประยุทธ           สะอาดเอ่ียม สมาชิก อบต. หมู่ที่  6 ประยุทธ สะอาดเอี่ยม 

๗ นายสมศักดิ์            มีโฉมงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่  8 สมศักดิ์ มีโฉมงาม 

๘ นายประภาส           ราตรีมีชัย สมาชิก อบต. หมู่ที่  9 ประภาส ราตรีมีชัย 

๙ นางอรุณี               ทองชาติ เลขาประธานสภาฯ อรุณี ทองชาติ 

 
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายชนะพันธุ์     สุดใจ     สมาชิก อบต. หมู่ที่  5 
2. นายสมศักดิ์       ทองแย้ม สมาชิก อบต. หมู่ที่  7 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสุเทพ    ทองธรรมชาติ นายก อบต. สุเทพ     ทองธรรมชาติ 

2 นางนิทรา    ก าลังหาญ รองนายก อบต. นิทรา     ก าลังหาญ 

3 นายวรทัต   ธรรมรัตน์ เลขานุการนายก อบต. วรทัต      ธรรมรัตน์ 

4 นายบรรพจน์ นุชอนงค์ ผอ.กองช่าง บรรพจน์ นุชอนงค์ 

5 นางสาวสิริณัฐมาศ  ทรงสมพรชัย นักจัดการงานทั่วไป สิริณฐัมาศ  ทรงสมพรชัย 

6 นางสาวศุรจนากร     มณีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุรจนากร    มณีอินทร์ 

7 นางสาวน้ าผึ้ง  ปทุมานนท์ นักจัดการงานทั่วไป น้ าผึ้ง  ปทุมานนท์ 

8 นางวาสนา  อ่อนเถื่อน เจ้าพนักงานธุรการ วาสนา  อ่อนเถื่อน 
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เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ เข้าประชุมครบ    
องค์ประชุม และนั่งประจ าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสัญญา พละเลิศ ประธานสภาฯ ได้กล่าวเปิดประชุม              
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

                    ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

-  
  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 
2/2566 เม่ือวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม  2566 

       

  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม  2566 ตามเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้
แจกให้ทุกท่านแล้ว มีท่านสมาชิกท่านใดตรวจแล้วจะให้แก้ไขตรงจุดใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติครับ  
  สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 
สิงหาคม  2566 ขอให้ยกมือขึ้นครับ  
    

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2566 
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม  2566 ด้วยเสียง 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

  
  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา / ด าเนินการ 
 

   3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 วาระท่ี 1 การรับ
หลักการ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ในวาระนี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567  วาระที่ 1 การรับหลักการ ขอให้นายภิรมย์ แก้วปาน รองปลัดอบต. รักษาราชการ
แทนปลัดอบต. ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นายภิรมย์ แก้วปาน  (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)   - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 4 ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่น
ต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) ซ่ึงในหมวด 
3 เรื่องวิธีการจัดท างบประมาณ ข้อ 23 วรรคสอง ก าหนดให้ คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาฯ ท้องถิ่น
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ โดยวรรคสาม ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชม. นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 1 ให้ที่ประชุมสภาฯ ปรึกษาในหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว 
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ในการประมาณการรายรับนั้นก็เป็นไปตามระเบียบฯ ให้ประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาก็คือปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ซึ่งรายรับจริงของอบต.จรเข้ใหญ่ ณ ปัจจุบันนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 
30,953,129.06 บาท เหลือเวลาอีกสองเดือนคือเดือนสิงหาคมและกันยายน 2566 คาดว่าจะได้รับงบประมาณ
เข้ามาอีก 4,488,000 บาท เท่ากับว่าอบต.จรเข้ใหญ่ คาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 
2566 เป็นเงิน 35,441,129.06 บาท ก็จะสูงกว่าการประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน
ประมาณ 941,129.06  ฉะนั้นอบต. ก็จะต้องตรวจสอบรายรับอยู่ตลอด ก่อนที่จะมีการใช้งบประมาณออกไป โดย
อบต. มีรายจ่ายประจ าที่จ าเป็นอยู่หลายอย่าง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
เงินเดือนคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ค่าอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กและนักเรียนสังกัดสพฐ. ในเขตพ้ืนที่อบต.ทั้ง 4 แห่ง และรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่อบต.ต้องมีการจัดล าดับ
ความส าคัญไว้ และโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีฯ จะต้องปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย ก็ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอให้ท่านนายก ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2567 ให้ที่ประชุมทราบต่อไปครับ 

 

นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)   - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุก ตามที่เราได้จัดท าข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2567 ไว้เป็นจ านวนเงิน
35,700,000 บาท เราตั้งงบประมาณเกินไว้เพราะว่าหลายๆอย่างไม่ลงตัวเราจึงต้องเพ่ิมงบประมาณ ตอนแรก
ตั้งใจว่าจะตั้งไว้ที่ 36 ล้านแต่เรากลัวว่าถ้าเราตั้งรับไว้สูงเกินไปแล้วงบประมาณมาไม่ถึงก็อาจจะเกิดปัญหาได้
งบประมาณที่ดีคือแล้วต้องตั้งงบประมาณให้พอดี ถ้าเราตั้งต่ าไว้เกินไปเราจะต้องมาท าข้อบัญญัติเพ่ิมเติม ส่วนใหญ่
จะเป็นรายจ่ายประจ าเบี้ยยังชีพ นมโรงเรียน ค่าตอบแทนของข้าราชการ พนักงาน สมาชิก ในส่วนของข้อบัญญัติ
งบประมาณปีนี้จะมี 2 หมู่บ้านที่อยู่ในข้อบัญญัติจะเป็นโครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล์หมู่ 4 และหมู่ 9 ในส่วนของหมู่
อ่ืนๆยกตัวอย่างเช่นหมู่ 8 โครงการที่เขามีไว้ในแผนคือโครงการทางเข้าวัดซึ่งที่ผ่านมาน้ าท่วม ซึ่งเราไม่สามารถใส่ไว้
ในข้อบัญญัติได้เพราะว่าโครงการเป็นเงินหลายล้านบาท เราจึงต้องจ าเป็นต้องขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งคาดว่าเกิน 
50%จะได้โครงการแน่นอน หมู่ 7 เป็นโครงการถนนคอนกรีตหรือลาดยางก็ได้ตั้งแต่หน้าร้านยายเป้าหนองบัวถึง
ร้านค้าตรงดอนหนามแดง เช่นเดียวกับหมู่ 8 เป็นงบประมาณที่ค่อนข้างมากซึ่งเราจะต้องขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หมู่ 6 ก็คือโครงการที่ผู้ใหญ่กับชาวบ้านและสมาชิกได้เสนอไว้ในปีหน้าคือโครงการแทงค์น้ าประปา  ซึ่งมีอยู่ในแผน
แล้วถ้าปีนี้มีเงินเหลือจ่ายของกรม ถ้าโชคดีได้ในปีนี้ผมก็จะหาเงินเจาะให้ครับ แต่ถ้ายังไม่ได้ในปีนี้ทางอบต.ก็จะต้อง
หาแทงค์น้ าแบบหมู่ 7 ให้ซึ่งก็เป็นงบประมาณหลายแสนบาท แต่ถ้าโชคดีได้แทงค์ประปามาภายในกันยายนนี้แล้วไม่
มีเงินเหลือพอส าหรับขุดเจาะ ผมจะหยุดโครงการของหมู่ 1 และเอางบประมาณของหมู่ 1 มาเจาะให้ หมู่ 6 ซึ่งปี
หน้าหมู่ 1 ก็จะได้ท า 2 โครงการ หมู่ 5 ก็คือท าโครงการต่อจากเส้นเดิมที่ท าเอาไว้แล้วก็คือเหมือนเดิมขอ เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจไว้แล้ว ในส่วนของหมู่ 4 มีในข้อบัญญัติส่วนของหมู่ 3 คือเส้นต่อจากที่ท าไว้แล้วคือหน้าบ้าน
สมาชิกวงเดือนซึ่งก็เป็นงบประมาณหลายล้านบาท หมู่ 2 นั่นคือทางเข้าวัดเหมือนกันทุกหมู่คือจะขอเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทุกโครงการที่ไม่มีในข้อบัญญัติเราก็จะท าให้แน่นอนครับ ผมก็ขอชี้แจงเท่านี้ครับ 

   

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ในล าดับต่อไปก็จะขอให้นักวิเคราะห์ ได้ชี้แจง
รายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไป 
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  นางสาวศุรจนากร มณีอินทร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 
3.1 นี้เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 ตามที่ท่านรองปลัดได้กล่าวไปแล้ว      
ขอชี้แจงเพ่ิมในรายละเอียดของของประมาณรายรับ และประมาณรายจ่ายนะค่ะ ขอให้ดูที่ตัวหนีบสีด าหนีบส่งไปนะค่ะ    
ขอเริ่มที่ประมาณการรายรับ ในหน้าที่ 1/3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ประมาณการรายรับทั้งหมดตั้ง
ไว้ที่ 35,700,000 บาท ประกอบด้วย รายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีอากร  รวมเป็นเงิน 110,000 บาท หมวด
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวมเป็นเงิน 12,500 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์ สิน เป็นเงินทั้งสิ้น 
100,000 บาท ในหน้าที่ 2/3 – 3/3 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษี
จัดสรร รวมเป็นเงิน  17,477,500 บาท ในหน้าที่ 3/3 จะเป็น รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน 18,000,000 บาท ต่อไปในหน้าที่ 1/62 เป็นรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 35,700,000 บาท หน้าที่ 1/62- 6/62 แผนงานงบกลาง ตั้งไว้ 
12,379,686 บาท หน้าที่ 7/62-10/62 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ตั้งไว้ 6,055,440 บาท 
หน้าที่ 11/62 -22/62 งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 1,646,500 บาท หน้า 22/2 งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งบบุคลากร ตั้งไว้ 422,720 บาท งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 20,000 บาท หน้าที่ 23/62 งานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร ตั้งไว้ 1,937,760 บาท ในหน้าที่ 24/62 -29/62 งบด าเนินงานตั้งไว้ 
329,400 บาท ต่อไปหน้าที่ 30/62 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร 355,320 บาท 
หน้าที่ 31/62 แผนงานรักษาความสงบภายใน งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท หน้าที่ 32/62 แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งไว้ 1,540,920 บาท งบบุคลากร 1,390,920 หน้าที่ 33/62-
34/62 งบด าเนินงานตั้งไว้ 150,000 บาท หน้าที่ 35/62 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร 
ตั้งไว้ 1,903,720 บาท  ในหน้าที่ 36/62 – 43/62 งบด าเนินการ ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,870,080 บาท หน้าที่ 
44/62 งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้เป็นเงิน 2,320,000 บาท ต่อไปในหน้าที่ 45/62 แผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ตั้งไว้ 933,600 บาท หน้าที่ 46/62 -47/62งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 
63,000 บาท หน้าที่ 48/62-50/62 งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 103,000 บาท ในหน้าที่ 50/62 -51/62  แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร ตั้งไว้ 687,720  บาท งบด าเนินงาน 20,000 บาท ต่อไปหน้าที่ 52/62 – 57/62  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร ตั้งไว้ 581,880 บาท งบด าเนินงาน 175,000 บาท ต่อไปใน
หน้าที่ 56/62 – 58/62 งานก่อสร้าง งบบุคลากร ตั้งไว้ 609,240 บาท  งบด าเนินงานตั้งไว้  541,814 บาท  
หน้า 59/62-61/62 งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสาร้าง ตั้งไว้ 887,500 บาท หน้าที่ 62/62 แผนงานการเกษตร  
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบด าเนินงาน ตั้งไว้ 30,000  บาท มีท่านใดสงสัย ในแผนงาน งาน หรือ
งบไหน หรือหน้าไหนผิด แจ้งได้นะค่ะ ถ้าไม่มีขอขอบคุณค่ะ 
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  - มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 หรือไม่ครับ  
 ถ้าไม่มีผมจะขอมติในวาระที่ 1 วาระรับหลักการ ต่อไปเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับ
หลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

  มติที่ประชุม  -  มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จ านวน 6 เสียง รับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 ของอบต.จรเข้ใหญ่ งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 
 



๖ 
 

3.6 การเรื่องการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          
พ.ศ.2567 
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 1.คณะกรรมการสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน 2.คณะกรรมการวิสามัญประกอบด้วยสมาชิก
สภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ผมจะขอหารือกับสภาฯว่า
จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คนครับ เสนอได้ครับ 
 

 นายประภาส ราตรีมีชัย (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9)   -  เสนอให้แต่งตั้งจ านวน 3 คน มีผู้รับรอง 2 
คน  1. นายณัฐพล ธรรมรัตน์ 2. นางวงเดือน จันทกิจ 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  มีท่านอื่นเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอถือ
ว่าสภาฯมีมติให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 3 คน นะครับ 
 ในการเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้เสนอชื่อทีละคน และให้มีผู้รับรอง
อย่างน้อย 2 คน และให้ลงมติเลือกทีละคน ผมจะให้เสนอชื่อคนที่ 1 เป็นล าดับแรกต่อไป  
 ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นสมควรเสนอชื่อสมาชิกท่านใดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1      
เชิญครับ  
 

 นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6)   -  เสนอชื่อนายณัฐพล ธรรมรัตน์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นางอรุณี ทองชาติ 2. นางวงเดือน จันทกิจ 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ท่านอ่ืนจะเสนอชื่อใครอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอ
มติที่ประชุมต่อไปครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้ง นายณัฐพล ธรรมรัตน์ สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

 มติที่ประชุม  -  มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จ านวน 6 เสียง เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายณัฐพล ธรรมรัตน์
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 งดออกเสียง 1 เสียง 
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอเชิญครับ 
 

 นายประภาส ราตรีมีชัย (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9) - เสนอชื่อนางวงเดือน จันทกิจ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม 2. นายสมศักดิ์ มีโฉมงาม 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  -  ท่านอ่ืนจะเสนอชื่อใครอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอ
มติที่ประชุมต่อไปครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งนางวงเดือน จันทกิจ สมาชิกอบต.หมู่ที่  3 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

 มติที่ประชุม  -  มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จ านวน 6 เสียง เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นางวงเดือน จันทกิจ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 งดออกเสียง 1 เสียง 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอเชิญครับ 



๗ 
 

 นายณัฐพล ธรรมรัตน์  (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2)  -  เสนอชื่อนายประภาส ราตรีมีชัย เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 มีผู้รับรอง 2 คน คือ 1. นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม 2. นางอรุณี ทองชาติ 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ท่านอ่ืนจะเสนอชื่อใครอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอ
มติที่ประชุมต่อไปครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งนายประภาส ราตรีมีชัย สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9 เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
 

 มติที่ประชุม  -  มีมติดว้ยเสียงส่วนใหญ่จ านวน 6 เสียง เห็นสมควรให้แต่งตั้งนายประภาส ราตรีมีชัย 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 งดออกเสียง 1 เสียง 
 

   นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)    -  ก็เป็นอันว่าเราได้คณะกรรมการแปรญัตติครบ 3 คน 
คือ 1. นายณัฐพล ธรรมรัตน์       สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 
     2. นางวงเดือน จันทกิจ  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3 
     3. นายประภาส ราตรีมีชัย  สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9  
  

 3.3 เรื่องการก าหนดระยะเวลาเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ระเบียบได้ก าหนดไว้ว่าการก าหนดระยะเวลาในการ
น าเสนอค าขอแปรญัตตินั้น จะต้องก าหนดไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จะขอให้เลขานุการสภาอบต.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
ระเบียบฯให้ที่ประชุมได้ทราบต่อไปครับ 
 

นางอรุณี ทองชาติ (เลขานุการสภาอบต.)  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปร 
ญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วยภายในระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดและให้สภาท้องถิ่นก าหนดวันเวลาและสถานที่ในการประชุมพิจารณาค าขอแปร
ญัตติไว้ด้วย ตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณทีี่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม 
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
  ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอ
ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
  ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์



๘ 
 

ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ  

ตามระเบียบฯ ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ดังนั้นหลังเลิกประชุมสภาฯ แล้ว ดิฉันขอเชิญท่านคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง       
3 ท่าน ประชุม ในวันนี้เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.แห่งนี้ เพื่อด าเนินการเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ และเลขาฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ต่อไป เนื่องจากการเสนอค าขอแปรญัตติ นั้น จะต้องยื่นค าขอแปร
ญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - ขอให้สภาฯได้ก าหนดระยะเวลาในการในการเสนอค า
ขอแปรญัตติฯ ต่อไปครับ 
 

 นายณัฐพล ธรรมรัตน์ (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2)   ส าหรับการก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอค าขอ
แปรญัตติจากสมาชิกสภาอบต.นั้น ผมขอเสนอก าหนดเป็นวันที่ 15 , 16 , 17 สิงหาคม 2566 เป็นเวลา 3 วัน    
ในเวลาราชการคือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ก็รวมแล้ววันละ 8 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง ก็ถือว่าไม่
น้อยกว่า 24 ชม. ตามระเบียบฯ ส่วนวันประชุมเพื่อพิจารณาค าขอแปรญัตติฯ ของคณะกรรมการแปรญัตติขอเสนอ
เป็นวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
ขอบคุณครับ  

 นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   -  ตามที่สมาชิกฯหมู่ที่ 2 ได้เสนอระยะเวลาการ      
เสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 15 , 16 , 17 สิงหาคม 2566 ในเวลาราชการ       
8.30 น. – 16.30 น. รวม 3 วัน 24 ชั่วโมง และเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติ
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่     
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมด้วยครับ  
 

มติที่ประชุม  -  มีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่จ านวน 6 เสียง ให้ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าขอแปร
ญัตติฯ ตามที่เสนอ คือในวันที่ 15 , 16 , 17 สิงหาคม 2566 ในเวลาราชการ และประชุมพิจารณาค าขอแปรญัตติ
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - เนื่องจากสภาอบต.จรเข้ใหญ่ ไม่สามารถพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมสามัญที่ 2/2566 นี้ได้        
จึงจ าเป็นที่จะต้องขอเปิดสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2566 โดยจะขอเปิดประชุมสภาสมัย
วิสามัญต่อนายอ าเภอบางปลาม้า และผมขอนัดประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2567 วาระที่ 2 การแปรญัตติ และวาระที่ 3 การลงมติ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566        
เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
  นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)  - มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่
ครับ ขอเชิญครับ 
 

  นางวงเดือน จันทกิจ (สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3)  -  เรื่องเสียงไร้สายภายในหมู่ที่บางจุดช ารุดไม่ได้ยิน 
 



๙ 
 

  นายสุเทพ ทองธรรมชาติ (นายกอบต.)   - เรื่องเสียงไร้สายของหมู่ที่ 3 ที่ไม่ได้ยินนั้นจะเรียกผู้
รับจ้างมาดูให้ แต่บางครั้งจะมีคลื่นวิทยุมาแทรกท าให้ได้ยินเสียงซึ่งมาจากที่อ่ืน และบางวันอากาศไม่ได้ก็จะผลกับ
การใช้งาน และอีกเรื่องคือเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขอให้ท่านสมาชิกทุกหมู่ได้ส ารวจไฟฟ้าโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านของ
ตนเอง และจุดไหนเสียขอให้มาเขียนค าร้องที่กองช่าง และจะได้ให้ผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมให้ครับ 
 

  นายภิรมย์ แก้วปาน  (รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนปลัดอบต.)  -  ยาฉีดฆ่าหญ้ามาแล้วนะ
ครับ รับไดเ้ลยที่โรงเขียว หมู่ละ 5 แกลลอน และอาทิตย์หน้าคนงานละลงคลองฉีดผักตบในล าคลองทั้งต าบล ขอให้
สมาชิกได้แจ้งกับชาวบ้านด้วยว่าตรงไหนที่จะไม่ให้ฉีดขอให้น าไม้มาปักหลักไว้ด้วยครับ และปัญหาที่เราพบในการ
เก็บผักตบคือที่ทิ้งผักตบ จุดที่เราไปทิ้งก็เป็นที่สาธารณะแต่อาจจะใกล้บ้านชาวบ้าน ชาวบ้านก็ไม่อยากให้เราไปทิ้ง
ตรงนั้น ก็อยากให้สมาชิกได้ไปแจ้งกับชาวบ้านให้ด้วยครับ  

 

นายสัญญา พละเลิศ (ประธานสภาฯ)   - มีท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ครับ   
ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
 
  

 ปิดการประชุม เวลา 11.40 น.   
 

  (ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
          (นางอรุณ ี  ทองชาติ)           
          เลขานุการ สภา อบต. 

 
 

)      (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ)                    
        (นายประยุทธ สะอาดเอ่ียม)      (นายชนะพันธุ์ สุดใจ)     (นายสมศักดิ์ ทองแย้ม) 
          สมาชิก  อบต. หมูที่ 6   สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  5    สมาชิก  อบต.  หมู่ที่  7 
 
 
 

   (ลงชื่อ)           
       (นายสัญญา พละเลิศ)  
                 ประธานสภา  อบต. จรเข้ใหญ่ 
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